

Số: /UBND-KTTH

Minh Long, ngày tháng 4 năm 2024

V/v xin đăng ký làm việc với  
lãnh đạo Sở Nông nghiệp và  
Phát triển nông thôn về nội  
dung quản lý và vận hành Hồ  
chứa nước Biều Qua

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ  
Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND  
tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo  
vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số  
16/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ  
sung một số điều của quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công  
trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo quyết định số  
19/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Công trình Hồ chứa nước Biều Qua được xây dựng và bàn giao đưa vào  
sử dụng từ năm 2008 và được giao cho UBND huyện Minh Long quản lý và  
vận hành đến nay được 15 năm. Trong thời gian qua, UBND huyện đã thành  
lập Tổ quản lý Hồ chứa nước Biều Qua do Phòng Nông nghiệp và PTNT  
huyện trực tiếp quản lý và vận hành, phục vụ tưới thực tế cho gần 50 ha lúa  
nước; Tổ quản lý gồm tổ trưởng là Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, 01  
kỹ sư thủy lợi, 01 đồng chí thường trực 24/24 là người địa phương với kinh  
nghiệm quản lý và vận hành hồ hơn 10 năm.

Tổ quản lý Hồ chứa nước Biều Qua đã vận hành và điều tiết nước luôn  
đảm bảo đúng quy trình, thường xuyên tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện và  
xử lý các sai phạm người dân lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình; đến nay  
chưa để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến công trình, hằng năm luôn xây dựng  
phương án bảo vệ công trình, phương án phòng chống lụt bão cho công trình,  
nhờ đó nên công trình được quản lý, điều tiết và vận hành đạt kết quả cao nhất.

Trong năm 2023, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và  
Sở Nông nghiệp và PTNT đã đầu tư sửa chữa Hồ chứa nước Biều Qua, đã  
giảm thất thoát nước, tăng an toàn hồ đập, mỹ quan ... nên được người dân  
đồng tình và hưởng ứng cao.

Nhằm đảm bảo tốt trong công tác quản lý và vận hành Hồ chứa nước  
Biều Qua, phục vụ tưới cho nông nghiệp tại các xứ đồng thuộc thôn Biều Qua  
xã Long Sơn trong thời gian đến đạt hiệu quả tốt nhất. UBND huyện kính

mong Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục giao cho UBND huyện quản lý vận hành; đồng thời sắp xếp, chọn thời gian và địa điểm để UBND huyện Minh Long xin đăng ký làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về nội dung trên.

UBND huyện Minh Long kính mong lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm bố trí buổi làm việc trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CC TL Sở NN&PTNT;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Đình Văn Điết**